

แบบรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองการยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานกิจกรรม	องค์กรมีบรรยากาศ หรือ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม	บุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
๑. กิจกรรมลดการใช้วัสดุสำนักงานภายในหน่วยงาน อาทิ ลดการใช้กระดาษโดยนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่	๑๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรกองการยาง ร่วมจัดกิจกรรมลดการใช้วัสดุสำนักงานในหน่วยงาน โดยมีการใช้กระดาษโดยนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการใช้วัสดุสำนักงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์ต่อส่วนรวม	✓	✓
๒. กิจกรรม ๕ส	๑๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรกองการยาง ร่วมจัดกิจกรรม ๕ส โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด มีการรักษาความสะอาด สร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น บรรลุตามเกณฑ์ ๕ ส. คือ สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย	✓	✓
๓. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงาน	๑๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บุคลากรกองการยางได้ร่วมกันจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากภาคการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งจะยึดถือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	✓	✓

โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานกิจกรรม	องค์กรมีบรรยากาศ หรือ สภาพแวดล้อม เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม	บุคลากรมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
๔. กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ และงานวันสำคัญทางศาสนา	๑๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการกองการยาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองการยาง ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๕ พรรษา	✓	✓
๕. กิจกรรมสืบสานประเพณีและดำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น วันสงกรานต์	๑๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการกองการยาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองการยาง ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร - เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการกองการยาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองการยาง ช่างต้นขอพร นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นายสุรภิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช, นายพงศ์ไท ไทโยธิน และนายภัศรญาดา ทุมมีแม่แจ่ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ กรมวิชาการเกษตร	✓	✓



(นายธรรมรัตน์ ทองมี)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง

กองการยามีบรรยากาศการทำงานที่สดชื่น และบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น



กิจกรรม 5ส.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงาน

